

ประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2560

“กรมการค้าต่างประเทศ” แจงข้อเท็จจริงการตรวจสอบคุณภาพ-การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ

ตามที่มีสื่อหลายแห่งเสนอข่าวการเบิกความของพยาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพและการระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่ดำเนินการโดยรัฐบาล คสช. หลายประเด็น คือ อ้างว่า คสช. ปิดโกดังไม่ให้ธรมยา จึงทำให้ข้าวเสื่อม มีการสั่งให้ถอดกล้อวงจรปิดที่โกดัง การปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพข้าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดดูแลโกดังข้าว รัฐบาลชุดที่แล้วยกเลิกไม่ให้มีการเก็บปลายข้าวในโกดังกลาง เป็นการลดค่าใช้จ่าย มีการนำข้าวดีไปขายเป็นข้าวเสียนั้น

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นบข. ขอชี้แจงความเป็นจริง ดังนี้

เมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเทศได้สั่งปิดโกดังเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบขนข้าวออกไปโดยอ้างว่าเป็นข้าว จีทูจี หลังจากนั้นก็เปิดโกดังให้ธรมยาตามปกติ มีหลักฐานเป็นตารางการธรมยาของ ผู้รับจ้างธรมยาและเอกสารการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งที่ อ.ต.ส. และ อ.ต.ก. ข้าวที่เสื่อมนั้นเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเสื่อมเพราะเข้าไปธรมยาไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ต้องเสื่อมทั้งโกดัง ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะบางกอง หรือเสื่อมเฉพาะ ข้างในกอง การให้ม็กล้อวงจรปิดที่โกดัง เพื่อเฝ้าดูการขนย้ายข้าวเข้าออกป้องกันการขนย้ายข้าวโดยไม่ชอบ ไม่มีการสั่งให้ถอดออก เพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะมีการสั่งให้ถอดกล้อออก ไม่มีการสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโกดังข้าว เพียงแต่ให้ใส่กุญแจที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มอีกหนึ่งดอก

ข้าวสารจากการรับจำนำต้องมีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานข้าวที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ทุกกระสอบ การเก็บตัวอย่างของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว (คณะ 100 สาย) ที่เก็บตัวอย่างร้อยละสาม สอดคล้องกับวิธีการชักตัวอย่างข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และมาตรฐาน ISO (ISO 13690 : 1999) ไม่ได้เก็บตัวอย่างร้อยละห้า เนื่องจากมีกำหนดไว้เฉพาะการตรวจข้าวหอมมะลิที่ส่งออกเพียงชนิดเดียว ข้าวชนิดอื่นไม่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ หากกองข้าวที่เก็บรักษามีข้าวคุณภาพถูกต้องทั้งกอง ไม่มีข้าวผิดมาตรฐานปนอยู่จะชักตัวอย่างมากหรือน้อยก็ไม่มีทางพบข้าวที่ผิดมาตรฐานได้ การชักตัวอย่างข้าวไม่ถึงร้อยละห้า จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในกองตามที่เป็นจริง และไม่มีผลทำให้ข้าวชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ เช่น กองข้าวเหนียวแต่ตรวจพบว่าข้างในกองมีต้นและปลายข้าวขาวชุกอยู่

การรับจำนำข้าวที่ผ่านมาของรัฐบาลในอดีต ไม่เคยให้เก็บข้าวท่อนหรือปลายข้าวไว้ในโกดังกลาง เพราะเก็บรักษายาก เสื่อมคุณภาพเร็ว แต่เริ่มมีการเก็บข้าวท่อนปลายข้าวในโกดังในยุครัฐบาลชุดที่แล้วปรากฏตามมติของอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และมีปริมาณมากปรากฏตามบัญชีการเก็บข้าวท่อนและปลายข้าวในโกดังกลางและจากการไปตรวจปริมาณของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว สำหรับประเด็นการระบายข้าวในสต็อกนั้น กรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงโดยละเอียดชัดเจนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“ผู้ส่งออกข้าว” ชี้โอกาสไทยแข่งขันแซงปีส่งออกโลกปีนี้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวไทยขณะนี้ อยู่ในช่วงขาขึ้น ด้วยปัจจัยด้านราคาทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเฉพาะราคาขาย F.O.B. ปัจจุบัน ข้าวสาร 5% ของไทยขายอยู่ที่ตันละ 408 ดอลลาร์ เวียดนาม 405 ดอลลาร์ อินเดีย 410 ดอลลาร์ ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวไทยที่มีราคาเฉลี่ยใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่คุณภาพข้าวสูง

นอกจากนี้ ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้ไทยได้คำสั่งซื้อจากทั้งอิหร่าน รวมไปถึงการเจรจา ร่วมกับศรีลังกา บังกลาเทศ และหน่วยงานจัดซื้อข้าวฟิลิปปินส์ (NFA) ที่เตรียมเปิดประมูลข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อ เอกชน (จีทูพี) รวมปริมาณ 2.5 แสนตัน วันที่ 25 ก.ค.นี้ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ส่งผลให้เอกชน ไทยมีโอกาสในการส่งออกข้าวเพิ่ม เป็นดีมานด์คำสั่งซื้อที่เข้ามารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกเดือน ส.ค. - ต.ค.นี้ คาดมีปริมาณสูง 3 ล้านข้าวเปลือก หรือ 1.5 ล้านข้าวสาร

“แม้ว่าปีนี้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยจะสูง แต่ยังมีปัจจัยบวกหลายอย่างที่เข้ามาช่วยระบายปริมาณผลผลิต โดยเฉพาะปัจจัยด้านราคาอยู่ในช่วงมีเสถียรภาพ ทำให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ จะเห็นว่าความต้องการนำเข้า ข้าวจากต่างประเทศมีการเข้ามาเจรจาราคากับไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศที่ไม่เคยนำเข้าข้าวไทยมานานอย่าง อิหร่าน และศรีลังกา ก็กลับมาเจรจาซื้อขาย นับเป็นปีทองของข้าวไทย และมีแนวโน้มว่าไทยจะแย่งแชมป์ส่งออก ข้าวโลกจากอินเดียได้ ด้วยปริมาณส่งออก 10 ล้านตัน เพราะขณะนี้อินเดียกำลังประสบปัญหาผลผลิตและทำให้ ราคาข้าวปรับสูงขึ้น”

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ขณะนี้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ ทำให้ภาพรวมส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่ารวม 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.1% เทียบช่วงเดียวกัน ของปีก่อน โดยเฉพาะการส่งออกข้าว สร้างมูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 4.5% ยางพารา มีมูลค่าส่งออกรวม 3,200 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 57.7% ประกอบกับสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าสำคัญ ทำให้กระทรวงมั่นใจเป้าหมายส่งออกปีนี้เติบโต 5% ตามเป้าหมาย

ที่มา คมชัดลึก

ห่วงปลูกข้าวล้นกระทบราคา

น.ส.จริญญา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ ปลูกข้าวนาปีฤดูกาล 2560/2561 ซึ่งผลผลิตจะออกในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2560 นั้น พบว่าเกษตรกรได้มีการลงมือ ปลูกข้าวจำนวนมากในทั่วทุกพื้นที่ ทำให้กังวลว่าปริมาณข้าวจะออกมามากถึง 33 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะกระทบ ต่อแผนส่งเสริมการปลูกข้าวครบวงจรที่ตั้งเป้าว่าจะส่งเสริมการปลูกข้าวไว้ที่ประมาณ 29 ล้านตันข้าวเปลือก

สศก.คาดว่าอาจจะมีผลผลิตข้าวออกมามากถึง 33 ล้านตันข้าวเปลือก เกินแผนประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งหารื้อกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศ โดยความต้องการบริโภคในประเทศทั้งปีมีประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร และ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะส่งออกประมาณ 9 -9.5 ล้านตันข้าวสาร น.ส.จริญญา กล่าว

น.ส.จริญญา กล่าวอีกว่า ต้องติดตามว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโลกปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อน เพราะไทยในฐานะผู้ ส่งออกรายใหญ่ขณะนี้ไม่มีสต็อกข้าวในประเทศเหลือแล้ว ซึ่งจะลดแรงกดดันต่อราคาข้าวในตลาด และคาดหวังว่า

จะมีการซื้อข้าวเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อใหม่มากขึ้น โดย สศก.คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตันข้าวสาร ล่าสุดหลายประเทศเริ่มมีปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้การส่งออกข้าวน่าจะไปได้ดี โดยเฉพาะตลาดส่งออกข้าวใหม่ๆ เช่น อิรัก อิหร่าน ที่กลับมาซื้อข้าวจากไทย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกรมชลประทานรายงานว่ พื้นที่การปลูกข้าว ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560 พบว่าทั้งประเทศเริ่มมีการปลูกข้าวแล้วประมาณ 12.39 ล้านไร่ หรือ 77.65% จากแผนที่วางไว้ 15.95 ล้านไร่ โดยภาคเหนือตามแผนส่งเสริม 1 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 1.62 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผน 3.27 ล้านไร่ เริ่มปลูกแล้ว 2.59 ล้านไร่ ภาคกลาง 3 หมื่นไร่ ปลูกแล้ว 1 หมื่นไร่ ภาคตะวันออก 8.7 แสนไร่ ปลูกแล้ว 7.9 แสนไร่ ภาคตะวันตก 1.5 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 3.9 แสนไร่ ภาคใต้ 8.3 แสนไร่ ปลูกแล้ว 1.8 แสนไร่ และกลุ่มเจ้าพระยา 7.6 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 6.8 ล้านไร่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงต้นเดือน เม.ย. 2560 ที่ผ่านมานี้ มีระยะดำเนินการ 5 ปี (2560-2564) ภายใต้งบประมาณ 2.58 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตามหลักเกณฑ์ใหม่) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันเพื่อการผลิตและจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถลดต้นทุน โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 1.88 หมื่นกลุ่ม พื้นที่ 19.37 ล้านไร่ ใช้งบประมาณ 1.61 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ งบประมาณ 9,696 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินอุดหนุนเกษตรกร วงเงิน 9,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 6.67 หมื่นราย พื้นที่ 1 ล้านไร่ และโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 21 จังหวัด ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับรัฐบาล โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินิรราคาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 6 หมื่นครัวเรือน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

โรงสีสุพรรณปะทะ 2 บีกันเม ชิง “ตลาดกลางข้าว” 24 ก.ค.

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการได้เปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากล แห่งแรกของประเทศไทย 3 รายมาแสดงวิสัยทัศน์ และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

สำหรับผู้ประกอบการ 3 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1.บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการตลาดไท ซึ่งหากเจาะลึกลงไปดูในชื่อกรรมการจะพบว่าเป็นกลุ่มทุนของนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.บริษัท ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดตะวันนา ซึ่งบริษัทนี้เป็นกลุ่มทุนเดียวกับบริษัทที่บริหารจัดการตลาดต่อ ยอดของ บริษัท TCC Land Asset World ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีและ 3.บริษัท บูรณาการอุจน์ จำกัด ซึ่งตอนแรกที่ยื่นเอกสารในการสมัครไม่ครบ แต่ภายหลังได้นำเอกสารมาเพิ่มจนครบและสามารถเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ได้ บริษัทนี้เป็นผู้ประกอบการทำข้าวเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเดิมกลุ่มนี้มีเครือข่ายผู้ประกอบการโรงสีไทยเพิ่มผลซึ่งเป็นที่รู้จักใน จ.สุพรรณบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้ส่งออกข้าวหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่ “ไม่เห็นด้วย” กับการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เพราะเห็นว่าระบบเดิมที่ซื้อขายมีความเหมาะสมอยู่แล้ว และมองว่าการตั้งตลาดกลางจะมีผลต่อราคาที่ดินโดยรอบ ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกมากกว่า อีกทั้งระบบนี้อาจเป็นการตัดตอนธุรกิจ “หยง” ที่เป็นคนกลางรวบรวมข้าวสารให้ผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบ

ขณะที่โรงสีส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะตลาดกลางจะช่วยให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการค้าข้าว จากปัจจุบันที่โรงสีมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ส่งออก เพราะมีจำนวนโรงสีเพิ่มขึ้นมากกว่ากำลังการผลิตข้าว 3 เท่าต้องแย่งกันขายให้ผู้ส่งออกได้ราคาต่ำ หากมีตลาดกลางโรงสีจะสามารถขายตรงให้ผู้ซื้อปลายทางได้

ส่วนผู้ที่เหมาะสมในจำนวน 3 ราย มองว่า หากพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการประมูลที่ระบุว่า ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสถานที่จัดตั้งตลาดข้าวไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียงที่เหมาะสม และต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิถือครองที่ดิน โฉนดต้องไม่ติดจดจำนอง หากมีสัญญาเช่าต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี เท่ากับว่าผู้สมัครทั้ง 3 รายผ่านคุณสมบัตินี้ทั้งหมด

“แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะประสบการณ์เรื่องสินค้าเกษตรจะมีกลุ่มตลาดไทและบริษัทบูรณาการพาณิชย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องข้าวและสินค้าเกษตร แต่ตลาดไทมีความได้เปรียบในเรื่องของเม็ดเงินลงทุน และความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการตลาดครบวงจร มีสินค้าเกษตรชนิดอื่นด้วย หากผู้ซื้อต่างประเทศจะสามารถดูสินค้าอื่นได้แบบ One Stop Service สอดคล้องเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องมีพื้นที่บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการแบบ One Stop Service ตามมาตรฐานสากล”

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาายังต้องคำนึงถึงความได้เปรียบเรื่อง “เงินทุน” ด้วย เพราะโครงการนี้กำหนดให้เอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งการจัดหาพื้นที่และก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการ และจัดงานบุคลากรมาทำหน้าที่บริหารจัดการ จัดหาบริการตามรูปแบบและวิธีการตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แต่ภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนเพียงแค่เฉพาะเรื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงตลาดในและต่างประเทศ และการฝึกอบรมเท่านั้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คุมเข้มขนข้าวเน่ารัฐ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และประธานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกรัฐ ได้สั่งการให้ที่ปรึกษา รมว.และทีมงานหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหามาตรการตรวจสอบและป้องกันการขนย้ายข้าวสารที่เอกชนประมูลข้าวเน่าจากโกดังของรัฐไปเพื่ออาหารสัตว์และพลังงาน เพื่อป้องกันการนำข้าวดังกล่าวไปปะปนกับข้าวดีในตลาด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเสียชื่อตลาดข้าวไทยด้วย

ทั้งนี้ พบว่าเอกชนที่ประมูลข้าวเน่าของสต็อกรัฐ ไม่ได้นำข้าวที่ประมูลได้ไปสู่โกดังปลายทางในทันที แต่มีการนำไปเก็บรักษาที่โกดังกลางทางเพื่อคัดเลือก ขัดและเป่าข้าว ให้ได้ลักษณะตามชนิดและเกรดของสินค้าที่จะผลิตในปลายทาง โดยเอกชนอ้างว่าการคัดแยกดังกล่าวเพื่อแยกวัตถุติดให้ได้ตามเกรด คุณภาพผลผลิตปลายทาง เช่น อาหารสัตว์เกรดดี เกรดรองลงมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เอกชนระบุว่า การนำข้าวมาแปรรูปและขัดเพื่อเลือกไปทำอาหารสัตว์ในเกรดและราคาที่แตกต่างกัน กรณีดังกล่าว รมว.เกษตรฯ กังวลว่า ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการตรวจสอบและติดตามข้าวเหล่านี้ ที่เอกชนประมูลไปจนถึงปลายทางหรือไม่ โดยเฉพาะการนำไปเป็นวัตถุดิบตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่มาตรการติดตามมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) วางได้ทั้งหมดหรือไม่ ทั้งการซื้ล การแจ้งเส้นทางขนย้าย กับตำรวจ เป็นต้น ทั้งหมดต้องรอให้กระทรวงพาณิชย์ส่งรายละเอียดของสัญญามาให้ร่วมพิจารณา

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การประมูลข้าวเน่าจากโกดังเอกชนจะแจ้งแผนการดำเนินการขนย้ายจากโกดังต้นทางไปยังปลายทางและทยอยขนในระยะเวลาตามสัญญาที่ให้กับ อคส.

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ก.เกษตรฯ ส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์รักษาระบบนิเวศให้สมดุล-เป้าปีนี้ 3 แสนไร่ เกษตรกร 2 หมื่นราย

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ ว่า ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานในเรื่องข้าวครบวงจร นาแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรับทราบรายงานการปฏิบัติการผลิตข้าวครบวงจรและนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ รวมถึงแผนการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการนาแปลงใหญ่จะทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการทำนาอินทรีย์ โดยมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายในปี 2560 พื้นที่ 300,000 ไร่ เกษตรกร 20,000 ราย โดยได้มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Single Command แล้ว รวมทั้งหมด 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,749 ราย พื้นที่ 308,103.98 ไร่ แบ่งเป็น กลุ่ม เตรียมความพร้อม จำนวน 1,178 กลุ่ม เกษตรกร 27,164 ราย พื้นที่ 290,177.62 ไร่ และกลุ่มตรวจรับรองเข้าสู่ระบบระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 64 กลุ่ม เกษตรกร 1,585 ราย พื้นที่ 17,926.36 ไร่ นอกจากนี้ จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้แก่เกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมแผนการอบรม ภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดการประเมินเบื้องต้นตามข้อกำหนด 5 ข้อ ได้แก่ 1) พื้นที่ปลูก 2) แหล่งน้ำ 3) การจัดการดินและปุ๋ย 4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว และ 5) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยคาดว่าจะสามารถตรวจประเมินเบื้องต้นได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวจะนำร่องการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยผู้ตรวจประเมินกรมการข้าวที่ จ.นครพนม

ทั้งนี้ จ.อุบลราชธานี มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่าน Single Command ได้แก่ กลุ่ม เตรียมความพร้อม จำนวน 21 กลุ่ม เกษตรกร 502 ราย พื้นที่ 5,509 ไร่ สำหรับ จ.อำนาจเจริญ มีการรับสมัคร

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่าน Single Command จำนวน 109 กลุ่ม เกษตรกร 1,999 ราย พื้นที่ 27,087.85 ไร่ แบ่งเป็น กลุ่มเตรียมความพร้อม จำนวน 91 กลุ่ม ตรวจสอบร่องเข้าสู่ระบบ จำนวน 18 กลุ่ม

“การผลิตข้าวอินทรีย์ ถือเป็นการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ที่มีความสมดุล รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ประชากรในชุมชนมีสุขภาพดี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่น ๆ และกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมสำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย” นางสาวชุตติมา กล่าว่า
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ แจงผลตรวจข้าวเป็นที่ยอมรับ พร้อมยืนยันมีระบบควบคุมไม่มีการเวียนเทียน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมกรณที่มีผู้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 เปิดคลังเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดังอีกครั้งว่า จนถึงปัจจุบันนี้ได้เลยขั้นตอนดังกล่าวมานานแล้ว เพราะได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวในขณะนั้น คือ สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวส่งออก ตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบัน โดยมีบริษัท บูโร เวกริทิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเซอร์เวย์อร์เอกซน และห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลวิเคราะห์คุณภาพข้าวทั้งทางกายภาพ เคมี และพันธุกรรมข้าว (DNA) ซึ่งผลการตรวจสอบก็เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอยู่แล้วในขณะนี้ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการตามที่เสนอ

ส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการนำข้าวที่ประมวลเป็นอาหารสัตว์ไปเวียนเทียนขายเป็นข้าวสำหรับคน นั้น โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเข้มงวดกับเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข้าวจากคลังสินค้าต้นทางไปจนถึงคลังสินค้าปลายทางที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูล และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่จังหวัดที่เป็นคลังสินค้าปลายทาง

นอกจากนี้ คลังสินค้าปลายทางจะต้องมีการติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.pwo.co.th เพื่อรายงานให้ อคส.ทราบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานีปลายทางแล้ว อคส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสุ่มตรวจปริมาณข้าวอีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่

ทั้งนี้ หาก อคส.ตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นำข้าวสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อ จะต้องชำระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมและหาก อคส.เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากคำสั่งซื้อข้าวชะลอลง โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามลดลงมาอยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ผู้ส่งออกกำลังให้ความสนใจไปที่การประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 250,000 ตัน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 2.66 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวม 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 1.85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยที่การส่งออกข้าวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน 4.57% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียทำให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวที่เวียดนามส่งไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.24% อย่างไรก็ตามตลาดข้าวหลักของเวียดนาม ก็ยังเป็นประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งคิดปริมาณรวมกันเป็นเกือบ 70% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ จีน ที่นำเข้ามามากที่สุดคิดเป็น 43.8% ที่เหลือเป็นฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์

ทั้งนี้การส่งออกข้าวที่เพิ่มมากขึ้น เกิดจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดต่างๆ หลังจากตลาดซิมเซามาพักใหญ่ มีข้าวออกสู่ตลาดโลกลดลงในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งข้าวเวียดนามจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง และถึงแม้อัตราการขยายตัวจะไม่สูงมาก แต่ตัวเลข 6 เดือนแรกของปีบอกให้รู้ว่า เส้นทางส่งออกในครึ่งหลังของปี ยังมีแนวโน้มที่สดใส นอกจากข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นแล้ว เวียดนามยังส่งข้าวออกชนิดอื่นๆ ได้มากขึ้นเช่นกัน เช่น ข้าวขาวข้าวข้าวเหนียว และข้าวหัก ซึ่งส่งออกเพิ่มขึ้น 34% 51% และ 127% ตามลำดับ ขณะที่ข้าวหอมของเวียดนามก็ส่งออกเพิ่มขึ้น 28.8% เช่นกัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมายังมีข้าวอีกประมาณ 1.46 ล้านตันที่รอการส่งมอบ ซึ่งในจำนวนนี้มีประมาณ 490,000 ตันที่พร้อมส่งออกไปยังประเทศคิวบา มาเลเซีย และบังกลาเทศ

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 มิถุนายน 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 13.125 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงเมษายน-กันยายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 1.17 ล้านไร่ คิดเป็น 9.0% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด เพิ่มขึ้น 43.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 11.875 ล้านไร่ คิดเป็น 91.0% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด เพิ่มขึ้น 14.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพฤษภาคม 2559-เมษายน 2560 ในภาคเหนือของเวียดนาม รวมประมาณ 6.875 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงประมาณ 3.318 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.2% และชายฝั่งตอนกลางเหนือประมาณ 18.875 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารนั้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ราคาขายส่งของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.219 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ราคาหน้าคลังสินค้า ข้าวขาวมีราคา 0.302 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.462 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.4% ข้าวหอม Fragrance มีราคา 0.485 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.9% ข้าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.504 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4%

ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกของข้าวเปลือกที่วางขายในตลาดมีราคา 0.312 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ข้าวขาวมีราคา 0.442 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวหอม Jasmine 0.608 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.619 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4% และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.664 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4%

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ลงนามในกฎหมาย เลขที่ 942/QĐ-TTg เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลาดส่งออกข้าวของเวียดนามช่วงปี 2560-2563 และมุ่งเน้นถึงปี 2573 โดยจะลดปริมาณส่งออกข้าวลงแต่เพิ่มมูลค่าส่งออกขึ้น โดยในช่วงปี 2560-2563 เวียดนามวางแผนจะส่งออกข้าวปริมาณ 4.5-5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,200-2,300 ล้านดอลลาร์ต่อปี และในช่วงปี 2564-2573 เวียดนามวางแผนจะส่งออกข้าวปริมาณ 4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,300-2,500 ล้านดอลลาร์ต่อปี

นอกจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินค้าข้าวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในช่วงปี 2560-2563 วางแผนการส่งออกข้าวโดยมีสัดส่วนดังนี้ ข้าวขาวที่มีคุณภาพระดับต่ำและกลางไม่เกิน 20% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ข้าวขาวคุณภาพสูง 25% ข้าวหอม 30% ข้าวเหนียว 20% และข้าวประเภทอื่นๆ อาทิ ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5% และในช่วงปี 2564-2573 วางแผนการส่งออกข้าวโดยมีสัดส่วนดังนี้ ข้าวขาวที่มีคุณภาพระดับต่ำและกลางไม่เกิน 10% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ข้าวขาวคุณภาพสูง 15% ข้าวหอม 40% ข้าวเหนียว 25% และข้าวประเภทอื่นๆ อาทิ ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าว 10%

ทั้งนี้จะมีเพิ่มอัตราการส่งออกข้าวที่มีแบรนด์เวียดนามไปยังประเทศผู้นำเข้าโดยตรง และจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศที่นำเข้าจากเดิม โดยในช่วงปี 2560-2563 การส่งออกข้าวเวียดนามไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียจะมีสัดส่วน 60% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ประเทศในทวีปแอฟริกา 22% ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 2% ประเทศในสหภาพยุโรป 5% ประเทศในทวีปอเมริกา 8% และประเทศในทวีปโอเชียเนีย 3% ส่วนในช่วงปี 2564-2573 กำหนดแผนการส่งออกข้าวเวียดนามไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียลดลงโดยมีสัดส่วน 50% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ประเทศในทวีปแอฟริกา 25% ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 5% ประเทศในสหภาพยุโรป 6% ประเทศในทวีปอเมริกา 10% และประเทศในทวีปโอเชียเนีย 4%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

เมียนมาร์

สื่อเมียนมาร์รายงานว่า องค์กรเอกชน 2 แห่งในเมียนมาร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับบริษัท CITIC Construction ของจีน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์บริการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ โดยมีสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation; MRF) และบริษัทเศรษฐกิจการเกษตรของรัฐบาลเมียนมาร์ (Myanmar Agronomics Public Corporation) ร่วมลงนาม

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มการลงทุนด้านการผลิตข้าวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การสีข้าวและค้าข้าว รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพข้าว ทั้งนี้ เมียนมาร์เป็นผู้

ส่งออกข้าวหลายประเภททั้ง ข้าวพันธุ์ Emata ข้าวพันธุ์ Ngasein ข้าวเหนียว ข้าวหนึ่ง และข้าวหักไปยังตลาดในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงจีน สหภาพยุโรป และแอฟริกาใต้

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จากข้อมูลสถิติถึงเดือนมิ.ย.ระบุว่า เมียนมาส่งออกข้าวทั้งหมด 700,000 ตัน ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (2559-2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 1.5 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็น 50% ของข้าวที่ส่งออกถูกส่งไปยังประเทศจีนผ่านชายแดน

ในขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้อนุมัติให้บริษัทต่างชาติสามารถซื้อขายสินค้าทางการเกษตรได้ เช่น ปุ๋ย เมล็ดพืช และยากำจัดศัตรูพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลด้วย ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นตามแนวทางของนโยบายเศรษฐกิจของเมียนมาที่ต้องการผลักดันภาคการเกษตร สุขภาพของประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานผ่านการยกระดับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long grain white rice) แบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวน 19 ราย จากประเทศไทย 6 ราย เวียดนาม 10 ราย สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และเมียนมาร์ ได้แก่ Olam International Ltd., (สิงคโปร์) Louis Dreyfus Corp. (สิงคโปร์/เนเธอร์แลนด์) บริษัท Vinafood I (Vietnam Northern Food Corp.) และ Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) จากเวียดนาม และบริษัทเอกชนจากเวียดนาม เช่น Gentraco Gia International Corp., Phan Min Investment Production Trading Services Co. Ltd., Hiep Loi Food Jsc., Thuan Minh Import Export Corp., Wilman Trading., Thao Minh Chau Production Trading Co. Ltd., และ Tan Long Group Joint Stock Co. ส่วนบริษัทเอกชนของไทยนั้นประกอบด้วย Asia Golden Rice Co. Ltd, Ponglarp Co Ltd, Thai Hua Co Ltd, Capital Cereals Co Ltd., Thai Granlux International และ Thai Capital Crops Co. Ltd. นอกจากนี้ยังมีบริษัทจากเมียนมาร์เข้าร่วม 1 ราย คือ Swhe Wah Yang Agriculture Production Co. Ltd.

โดยในช่วงของการประชุมเตรียมการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา NFA ได้แจ้งว่ารัฐบาลได้กำหนดเพดานราคา (price ceiling) สำหรับการประมูลครั้งนี้ไว้ที่ 451.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยการยื่นเสนอราคาดังนั้นจะต้องเสนอราคาในเทอม CIF (based on Cost Insurance and Freight, Delivered at Place Free on Warehouse up to the designated NFA warehouse)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมีประมาณ 4.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.69 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 36,000 ตัน

ส่วนการประมวลผลข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 124,824 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-มิถุนายน) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 156,500 ตัน ลดลง 0.95% เมื่อเทียบกับปริมาณ 158,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 107,000 ตัน เพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับ 92,800 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,100 ตัน ข้าวหอม 96,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 68.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 58.7%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 27,600 ตัน ลดลง 40.3% เมื่อเทียบกับ 46,200 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 24,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 2,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.6%) จีนประมาณ 6,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%) ออสเตรเลียประมาณ 3,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) กัมพูชาประมาณ 1,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 8,164 ตัน ลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,006 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 5,978 ตัน สหรัฐจำนวน 391 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมิถุนายน 2560 รวม 13,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,300 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา *Trade and Industry Department*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากผู้ซื้อได้เสนอราคาซื้อลดลงเพราะราคาข้าวของประเทศอื่นได้ปรับลดลงแล้ว ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มลดลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 405-408 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 411-414 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าคาดว่าบังคลาเทศอาจจะชะลอแผนการซื้อข้าวจากอินเดียเพราะราคาสูงเกินไป และเตรียมที่จะหันไปซื้อข้าวจากกัมพูชาแทน ซึ่งผู้แทนรัฐบาลบังคลาเทศมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนกัมพูชาในเร็ววันเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการซื้อข้าวจากกัมพูชา

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 110.65 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 105.77.2 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้ โดย 5 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 8 สิงหาคมศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40%

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาลเพิ่งจะเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดย 4 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคมศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40%

ทั้งนี้การประมูลใน 4 ครั้งก่อนหน้า บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 2 ครั้งรวม 100,000 ตัน ในราคา 427.85, 445.11 และ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

กระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 250,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ความต้องการในการนำเข้าข้าวลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 1-1.25 ล้านตัน โดยคาดว่า การเก็บเกี่ยวข้าวจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,038,797 ตัน ลดลงประมาณ 4.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,086,969 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 84,262 ตัน ลดลงประมาณ 1.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 85,709 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 954,535 ตัน ลดลงประมาณ 4.67% เมื่อเทียบกับ

จำนวน 1,001,260 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 19,656 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 221,519 ตัน ฝรั่งเศส 167,392 ตัน เนเธอร์แลนด์ 129,900 ตัน โปแลนด์ 81,345 ตัน อิตาลี 81,167 ตัน เยอรมนี 78,096 ตัน โปรตุเกส 62,303 ตัน เบลเยียม 44,554 ตัน สเปน 44,110 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,994 ตัน สวีเดน 25,313 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-18 กรกฎาคม 2560 มีการส่งออก 257,563 ตัน เพิ่มขึ้น 22.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 209,671 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 220,190 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 176,016 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 37,373 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,993 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 120,274 ตัน กรีซ 48,407 ตัน สเปน 29,938 ตัน โปรตุเกส 24,884 ตัน บัลแกเรีย 16,617 ตัน สหราชอาณาจักร 5,281 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐอเมริกาและทางจีนได้บรรลุข้อตกลง (Phytosanitary protocol) เพื่อให้สหรัฐอเมริกาสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรอเมริกันเข้าถึงตลาดผู้บริโภคข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นปริมาณถึง 5 ล้านตัน โดยเมื่อปี 2001 จีนเคยเปิดตลาดให้นำเข้าข้าวได้ แต่เนื่องจากจีนได้ออกมาตรการควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชที่ไม่รัดกุม จึงทำให้การส่งออกข้าวจากสหรัฐไปยังจีนต้องถูกระงับไป

ทางด้าน USA Rice ซึ่งเป็นองค์การตัวแทนภาคอุตสาหกรรมผลิตข้าวในสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงใหม่นี้มีความซับซ้อนมากที่สุด และกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกับผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐฯ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชปะปนเข้าไปยังประเทศจีน ซึ่งทาง USA Rice จะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎข้อบังคับ

ทางด้านนาย คาร์ล บราเธอร์ส ประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายการค้าต่างประเทศของ USA Rice กล่าวว่า หน่วยงานของจีน (China's General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโรงสี และสถานประกอบการ (rice mills and packaging facilities) ที่ได้รับการรับรองให้ส่งออกข้าวไปยังจีน ดังนั้นผู้ประกอบการของสหรัฐฯจะต้องให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนนายซอนนี่ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ กล่าวว่า ตลาดจีนถือเป็นโอกาสที่ดีในตอนนี้ พร้อมทั้งยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต

สถิติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่าภายในปี 2024 อัตราการบริโภคข้าวในจีนยังคงจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรจีน 1 คน จะบริโภคข้าวปีละ 75 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าสูงกว่าสถิติในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งอยู่ที่ 13 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ส่วนยุโรปตัวเลขอยู่ที่ 5 กิโลกรัมต่อปีต่อคน นอกจากนี้ USA Rice ระบุว่า ความต้องการบริโภคข้าวของชาวจีนในสองสัปดาห์มีปริมาณเท่ากับที่ชาวเกษตรกรสหรัฐฯ ผลิตข้าวได้ทั้งปี

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*